



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๕.๒/ว ๖๕๖๖

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๕.๒/ว ๓๓๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ และหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๒/ว ๒๙๑๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แจ้งให้ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ จัดทำคำขอและเอกสารประกอบขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตามหนังสือที่กรมการปกครองกำหนด ส่งให้กรมการปกครองทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

กรมการปกครองได้รับข้อมูลจากประชาชนที่มาติดต่อราชการและผู้ปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคกรณีอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อยู่ในสภาพที่ไม่สะอาด ขาดสุขอนามัย ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์เนื่องจากมีนกพิราบอาศัยอยู่บนหลังคาเป็นจำนวนมาก เป็นแหล่งสะสมของมูลสัตว์และซากของนกพิราบ ซึ่งไม่สามารถทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้ เนื่องจากฝ้าเพดานและหลังคามีความสูง ส่งผลต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค เกิดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของที่ว่าการอำเภอต่อไป จึงขอให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ ตรวจสอบอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนจากนกพิราบ และมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไข อย่างเร่งด่วนหรือไม่ โดยตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วน และหากมีความประสงค์ที่จะดำเนินการขอให้เร่งจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อขอติดตั้งตาข่ายกันนกมายังกรมการปกครองโดยเร็ว ซึ่งกรมการปกครองมีตัวอย่างรูปแบบของตาข่ายกันนกตาข่ายแบบที่ใช้โครงเหล็กตาข่ายกันนก โดยเป็นลักษณะติดตั้งกับตัวอาคาร มีความคงทนถาวร (เอกสารแนบ ๑) และตาข่ายกันนกชนิด PP สีใส (เอกสารแนบ ๒) ซึ่งตาข่ายกันนกมีหลายรูปแบบ จึงให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการให้เหมาะสมกับอาคารสถานที่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

๒. ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ เร่งดำเนินการจัดทำคำขอและเอกสารประกอบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อติดตั้งตาข่ายกันนกดังกล่าว พร้อมจัดส่งคำขอและเอกสารประกอบขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวทางการดำเนินการที่กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง และส่งให้กรมการปกครองทราบภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมหวัง พ่วงบางโพ)

ร.อ.ปค. ปกท.

อปค.

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๕.๒/ว ๖๕๖๔

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ผอ.สส.

โปรดส่งข้อความข้างต้นทางวิทยุไปยังที่ทำการปกครองจังหวัด โดยด่วนด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นายกฤษชัย ฉายรัศมีกุล)

ผอ.วช.